

Số: 529 /BC-VKS

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh**  
**tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVIII**  
**(số liệu từ 01/12/2020 đến 30/11/2021)**

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Kiểm sát Hà Tĩnh năm 2021, như sau:

**I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM**

Năm 2021, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện, xử lý tăng so với cùng kỳ năm 2020. VKSND hai cấp đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 799 vụ 1.484 bị can, tăng 7,2%. Gồm: tội phạm về trật tự an toàn xã hội: 295 vụ 761 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường: 335 vụ 499 bị can; tội phạm về ma túy: 166 vụ 217 bị can; tội phạm về tham nhũng, chức vụ: 2 vụ 5 bị can; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: 1 vụ 2 bị can. Đáng chú ý, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người<sup>1</sup>, tội phạm xâm hại trẻ em<sup>2</sup> có chiều hướng gia tăng. Đồng thời, xuất hiện một số tội phạm mới trên địa bàn, như: tội Gian lận bảo hiểm xã hội, tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Tội phạm về ma túy tuy giảm về số vụ, nhưng các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng đặc biệt lớn<sup>3</sup>.

Nguyên nhân của tình hình tội phạm chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; một số khác chạy theo lợi ích vật chất, nghiện ma túy hoặc không có việc làm ổn định nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục pháp luật, sự quan tâm, phối hợp của gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ.

**II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

<sup>1</sup> Tội Giết người tăng 4 vụ 6 bị can

<sup>2</sup> Trong kỳ, đã khởi tố 16 vụ 16 bị can về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (tăng 7 vụ 7 bị can).

<sup>3</sup> Như, vụ Trần Ngọc Nam vận chuyển 2.805 gam Methamphetamine và 6.140 gam Ketamine; vụ Bùi Đức Toàn vận chuyển 59.220 gam Methamphetamine, vụ Nguyễn Văn Bình vận chuyển 10.000 gam Methamphetamine; Mai Văn Thịnh vận chuyển 3.959 gam Methamphetamine; Nguyễn Văn Vũ tàng trữ 2.872,7 gam Methamphetamine nhằm mục đích mua bán.

## 1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

VKSND hai cấp đã thực hiện quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp nhận, giải quyết; tiến hành 21 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại CQĐT và 601 lượt nắm tình hình tội phạm tại Công an cấp xã, qua đó, đã kịp thời yêu cầu xác minh, cung cấp thông tin các vụ, việc có dấu hiệu tội phạm mà Công an cấp xã đã chuyển cho CQĐT cấp huyện giải quyết, bảo đảm 100% trường hợp tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đều được kiểm sát<sup>4</sup>. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của VKSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ; tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đã trực tiếp, tham gia lấy lời khai của 315 đối tượng bị tạm giữ, người bị tố giác tội phạm, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xem xét, quyết định việc phê chuẩn, đảm bảo việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đều có căn cứ, đúng pháp luật; tỷ lệ số người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt 100%. Hai cấp kiểm sát thực hiện hiệu quả các quyền năng pháp lý trong việc yêu cầu khởi tố vụ án, yêu cầu khởi tố bị can, hủy bỏ các quyết định tố tụng trái pháp luật, kịp thời kiến nghị, yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm.

Trong giai đoạn truy tố, VKSND hai cấp xem xét, đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện các chứng cứ buộc tội, gỡ tội; kiểm tra căn cứ xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, 100% quyết định truy tố của VKSND đều đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào truy tố sai tội danh, sai khung hình phạt hoặc VKSND truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội.

Năm 2021, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 943 vụ 1.675 bị can. CQĐT đã giải quyết: 827 vụ 1.392 bị can, trong đó, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 754 vụ 1.357 bị can. VKSND đã giải quyết 762 vụ 1.354 bị can trên tổng số 763 vụ 1.367 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 99,8%, trong đó, quyết định truy tố 756 vụ 1.339 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 838 vụ 1.543 bị cáo sơ thẩm và 180 vụ 271 bị cáo phúc thẩm<sup>5</sup>.

Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa tiếp tục được nâng lên, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận, đối đáp, làm rõ sự thật khách quan của vụ án, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Việc số hóa hồ sơ vụ án được VKSND hai cấp quan tâm thực hiện; trong năm, đã số hóa 469 vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 59 phiên tòa, bảo đảm tính thuyết phục và bảo vệ vững chắc quan điểm truy tố của VKSND.

<sup>4</sup> Năm 2021, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 993/993=100% nguồn tin về tội phạm của CQĐT. CQĐT đã giải quyết: 950/993 tin báo, đạt tỷ lệ 95,6%. Trong đó, khởi tố 799 tin, đạt tỷ lệ 84,1%.

<sup>5</sup> Toà án đã giải quyết 730 vụ 1.289 bị cáo/838 vụ 1.543 bị cáo sơ thẩm; 151 vụ 224 bị cáo/180 vụ 271 bị cáo phúc thẩm.

Công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết vụ án hình sự tiếp tục được tăng cường. Hai cấp kiểm sát đã phối hợp với CQĐT, Tòa án xác định 103 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm (đạt 13%); 4 vụ giải quyết theo thủ tục án rút gọn; tổ chức 9 phiên tòa lưu động, 146 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 3 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh, 8 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm và 54 phiên tòa do Lãnh đạo viện trực tiếp THQCT, KSXX. Phối hợp CQĐT khởi tố, điều tra 2 vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, 1 vụ án Chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; phân loại, xử lý 27 vụ, việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 02 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Liên ngành tổ tụng cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo giải quyết án của cấp tỉnh và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án đối với Liên ngành tổ tụng cấp huyện.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã phát hiện một số vi phạm của Cơ quan Tư pháp trong lĩnh vực này, như: CQĐT chậm chuyển tài liệu kiểm tra, xác minh tin báo, tài liệu điều tra cho VKSND: 12; không thông báo kết quả tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cho các cá nhân, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm: 11; biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, biên bản ghi lời khai không có chữ ký xác nhận của Điều tra viên: 17; Tòa án áp dụng không đầy đủ, không chính xác tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với bị cáo: 15; không xác định, xác định sai tư cách tham gia tố tụng của người đại diện hợp pháp: 4; chậm gửi bản án, quyết định cho VKS: 14.

VKSND đã quyết định không phê chuẩn 1 Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; hủy bỏ 1 quyết định khởi tố bị can<sup>6</sup>; yêu cầu CQĐT khởi tố 10 vụ 14 bị can; bổ sung quyết định khởi tố 4 vụ 2 bị can; ban hành 2 kháng nghị phúc thẩm, 55 kiến nghị và 186 yêu cầu đối với CQĐT và Tòa án hai cấp; ban hành 28 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan về khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

## **2. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự**

VKSND hai cấp tiếp tục kiểm sát chặt chẽ hoạt động tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKSND; chú trọng công tác kiểm sát đảm bảo quyền bâu cử của người bị tạm giữ, tạm giam; theo dõi, kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án, kịp thời yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án<sup>7</sup>, yêu cầu Cơ quan THAHS bắt đi thi hành án đối với các bị án không tự nguyện thi hành án<sup>8</sup>. Đối với các trường hợp Tòa án cho hoãn thi hành án, VKSND hai cấp đều trực tiếp tiến hành xác minh điều kiện hoãn, đảm bảo

<sup>6</sup> Hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngụ về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ (VKSND tỉnh - Phòng 1)

<sup>7</sup> Đã ban hành 4 yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án

<sup>8</sup> Trong năm, VKSND cấp huyện đã ban hành 12 yêu cầu Cơ quan THAHS áp giải bị án đi thi hành án

việc hoãn thi hành án đúng theo quy định pháp luật<sup>9</sup>. Thực hiện tốt công tác kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá; tha tù trước thời hạn có điều kiện, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, rút ngắn thời gian thử thách án treo, đảm bảo các bị án được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Trong kỳ, VKSND hai cấp đã kiểm sát việc tạm giữ 701 người, tạm giam 946 người; kiểm sát thi hành án hình sự đối với 1.968 bị án (tử hình: 1; chung thân: 3; tù có thời hạn: 744; án treo, cải tạo không giam giữ: 1.220). Tiến hành 3 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Hà, 51 cuộc tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an cùng cấp, 2 cuộc tại Đồn Biên phòng, 18 cuộc tại Cơ quan THAHS và 124 cuộc tại UBND cấp xã; kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2020 tại 5 Nhà tạm giữ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, 3 Cơ quan THAHS và 30 UBND cấp xã.

Qua công tác kiểm sát, phát hiện một số vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, như: hồ sơ tạm giữ không có đầy đủ các tài liệu theo quy định: 22; Tòa án chậm ban hành quyết định về thi hành án: 34; áp dụng điều luật làm căn cứ ban hành quyết định về thi hành án không đầy đủ, không chính xác: 48; Cơ quan THAHS chậm áp giải bị án đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án: 12; UBND cấp xã không ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo: 7; không yêu cầu người được hưởng án treo, phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ: 19; thực hiện việc nhận xét quá trình chấp hành án của bị án không đúng quy định: 23. VKSND đã ban hành 5 kháng nghị, 61 kiến nghị và 92 yêu cầu đối với các cơ quan liên quan khắc phục, sửa chữa.

### **3. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (HNGĐ), kinh doanh, thương mại (KDTM), lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật**

VKSND hai cấp đã kiểm sát 100% số vụ, việc Tòa án thụ lý giải quyết, gồm 1.598 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 74 vụ án hành chính, lao động, kinh doanh, thương mại sơ thẩm; 40 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 4 vụ án hành chính, KDTM phúc thẩm<sup>10</sup>; chủ yếu là các tranh chấp về Hôn nhân gia đình, hợp đồng dân sự, quyền sử dụng đất.

VKSND hai cấp đã thực hiện số hóa hồ sơ đối với 36 vụ án dân sự, KDTM; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 61 phiên tòa rút kinh nghiệm. Thông qua công tác kiểm sát, đã ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm, báo cáo VKSND cấp cao ban hành 1 kháng nghị phúc thẩm; ban hành 26 kiến nghị và 172 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đảm bảo việc giải quyết

<sup>9</sup> Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 3 kháng nghị yêu cầu Tòa án hủy bỏ 2 quyết định hoãn thi hành án trái pháp luật và sửa đổi 1 quyết định hoãn thi hành án do cho bị án hoãn quá thời hạn quy định (đều được Tòa án chấp nhận)

<sup>10</sup> Tòa án đã giải quyết: 1.397/1.598 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 58/74 vụ án hành chính, KDTM, lao động sơ thẩm; 32/40 vụ, việc dân sự, HNGĐ và 3/4 vụ án hành chính phúc thẩm; 68/71 việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

vụ việc toàn diện, đầy đủ, đúng pháp luật, cũng như khắc phục các vi phạm về thời hạn giải quyết, thủ tục tố tụng và nội dung giải quyết; chậm gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định cho VKSND; áp dụng điều luật làm căn cứ giải quyết vụ, việc không đầy đủ, không chính xác. Đồng thời, ban hành 17 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan về phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai, lĩnh vực chứng thực, tín dụng ngân hàng và hạn chế các tranh chấp về HNGĐ.

#### **4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự**

VKSND hai cấp kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án chuyển giao các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS và hoạt động tổ chức thi hành án của Cơ quan THADS; trực tiếp xác minh đối với 881 việc chưa có điều kiện thi hành án và 117 việc chi trả tiền cho công dân. Tích cực phối hợp với Cơ quan THADS cùng cấp giải quyết việc thi hành án lưu hạ, tồn đọng, nhất là những việc có điều kiện thi hành nhằm nâng cao tỷ lệ số việc, số tiền thi hành xong<sup>11</sup>. Tiến hành 28 cuộc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị ban hành năm 2020 và trực tiếp kiểm sát công tác THADS năm 2021 tại Cơ quan THADS.

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 1 kháng nghị, 16 kiến nghị và 70 yêu cầu Tòa án, Cơ quan THADS khắc phục vi phạm trong việc chậm chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan THADS: 26; chậm ban hành quyết định thi hành án: 11; quyết định thi hành án phản ánh sai nội dung bản án đã tuyên: 4; không phản ánh, phản ánh sai số, ngày, năm của bản án, quyết định làm căn cứ để ra quyết định thi hành án: 14.

#### **5. Công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp**

VKSND hai cấp tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, VKSND tối cao, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý đơn kịp thời, chính xác, đúng quy định. Viện trưởng VKSND hai cấp tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư cấp ủy cùng cấp. Các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; chủ động nắm, kiểm sát đầy đủ việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại các cơ quan tư pháp.

Trong năm, hai cấp đã tiếp 61 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo - giảm 38 lượt. Tiếp nhận, phân loại, xử lý 417/417 đơn. Thụ lý, giải quyết 10/11 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của VKSND (đạt tỷ lệ 90,1%); kiểm sát việc giải quyết 35/37 đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các Cơ quan tư pháp (đạt 94,5%). Tiến hành 6 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại CQĐT cùng cấp. Ban hành 3 kiến nghị và 4 yêu cầu CQĐT, Chi cục THADS khắc phục vi phạm trong việc

<sup>11</sup> Trong năm, đã kết thúc thi hành đối với 426 việc, 154.380.546.000 đồng/621 việc, 202.925.935.000 đồng lưu hạ có điều kiện, đạt 68,6% về việc và 76,1% về tiền

chậm giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và lập hồ sơ giải quyết đơn tố cáo chưa đầy đủ theo quy định.

### III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

Năm 2021, trước những ảnh hưởng, khó khăn bởi đại dịch Covid-19, để thực hiện tốt mục tiêu “kép”, vừa tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội, của Ngành, nâng cao chất lượng trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã linh hoạt, đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Song song với việc quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021; Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND hai cấp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo tập trung, thống nhất theo chỉ thị của Ngành, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, trong đó, đề ra nhiều chỉ tiêu cao hơn so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành và đặt thêm một số chỉ tiêu mới phù hợp với đặc thù của đơn vị nhằm nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác. Quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, trong những điều kiện cụ thể đã linh hoạt chỉ đạo, điều hành VKSND hai cấp chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác sớm hơn. Đặc biệt là các chỉ tiêu về nắm tình hình tội phạm tại Công an cấp xã, trực tiếp kiểm sát, phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm... Duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác giao ban trực tuyến hàng tuần, hàng quý giữa các đơn vị VKSND hai cấp, ngay cả trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành luôn kịp thời, sâu sát.

Chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy địa phương; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, quy chế phối hợp liên ngành đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật<sup>12</sup>.

Các đơn vị VKSND hai cấp đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

<sup>12</sup> VKSND tỉnh đã ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của đơn vị; ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025; Quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp với TAND tỉnh trong việc giao, gửi và kiểm sát việc giao, gửi bản án, quyết định thi hành án....

XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn đảng; tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, kết quả, có 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình được Đảng bộ cấp trên biểu dương, tặng Giấy khen; Đảng bộ VKSND tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Khai thác, vận hành tốt hệ thống truyền hình trực tuyến của Ngành để phục vụ hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần, hàng quý, các hội nghị do VKSND tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khởi tổ chức; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, đảm bảo tính bảo mật, liên thông, thiết thực và tiết kiệm. Tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự và sử dụng các tài liệu số hóa để công bố tại phiên tòa.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chú trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành, trong đó, đặc biệt chú trọng thanh tra đột xuất về hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị cấp phòng, cấp huyện. Trong năm, đã thực hiện 5 cuộc thanh tra đột xuất về công tác kiểm sát hoãn thi hành án phạt tù, việc giải quyết các vụ án hình sự trọng điểm và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; kiểm tra 48/48 hồ sơ kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo TNGT gây hậu quả nghiêm trọng mà CQĐT cấp huyện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự<sup>13</sup>; 31 cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ theo kế hoạch và 225 lượt thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ, công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua thanh tra, kiểm tra, đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện; cán bộ, công chức hai cấp tích cực viết bài, đưa tin phản ánh hoạt động của Ngành, nghiên cứu, trao đổi về nghiệp vụ cũng như tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm, có 644 lượt tin, bài được đăng trên Cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Hà Tĩnh, các báo, tạp chí, website của Ngành và địa phương. Bên cạnh đó, hai cấp chú trọng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động, công tác tiếp công dân; tổ chức các phiên tòa giả định tại các trường học trên địa bàn.

\* *Về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp*: Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp. Kịp thời quán triệt, xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc

<sup>13</sup> Đã yêu cầu CQĐT Công an huyện Kỳ Anh hủy bỏ 1 quyết định không khởi tố vụ án đối với một tin báo TNGT xảy ra tại xã Kỳ Phong (hiện CQĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với tin báo này).

thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Tổ chức sơ kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; chủ động tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách tư pháp, hầu hết các vụ, việc đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất án sửa, hủy, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Chú trọng công tác kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Trong năm, đã bổ nhiệm 5 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; 13 Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp và 6 Kiểm tra viên; phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở 4 lớp bồi dưỡng, tập huấn một số kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về các khâu công tác kiểm sát; tổ chức thành công 2 cuộc thi “Viết Cáo trạng” và “Viết Luận tội” trong ngành Kiểm sát Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ nhu cầu công tác, đã hoàn thành việc xây dựng mới và đưa vào sử dụng trụ sở VKSND huyện Can Lộc, tiến hành bảo trì, sửa chữa trụ sở VKSND huyện Đức Thọ; hiện đang thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng trụ sở VKSND huyện Hương Sơn, TX Hồng Lĩnh, tiếp nhận 2 xe ô tô chuyên dùng do VKSND tối cao phân bổ cho 2 đơn vị VKSND cấp huyện.

*\* Về quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan tư pháp ở địa phương:* VKSND hai cấp duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương; thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp ủy; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan hữu quan trong giải quyết các vụ, việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chủ trì xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 với Ủy ban MTTQ cùng cấp trong giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan tư pháp<sup>14</sup>. Qua công tác kiểm sát đã kịp thời ban hành 45 kiến nghị đối với Cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm trên địa bàn, các văn bản kiến nghị đều được tiếp thu, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Đã quyên góp, hỗ trợ hơn 120 triệu đồng và hơn 400 ngày công vào hoạt động xây dựng nông thôn mới (trong đó, xây dựng 1 căn nhà trị giá 70 triệu đồng cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê); ủng hộ hơn 160 triệu đồng gồm tiền và hiện vật vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức nấu hàng trăm suất cơm cho người dân và lực lượng phòng chống dịch tại các khu cách ly; tình nguyện tham gia hiến nhiều đơn vị máu.

#### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

<sup>14</sup> Trong năm, đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tiến hành 84 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án.



Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến việc tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác nhưng VKSND tỉnh đã kịp thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, công tác cải cách tư pháp. Kết thúc năm công tác, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã hoàn thành 125/125 chỉ tiêu phát sinh, trong đó, có 55 chỉ tiêu vượt/59 chỉ tiêu có thể chấm điểm vượt, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao, như: 100% quyết định truy tố đúng thời hạn (vượt 10%), đúng tội danh (vượt 5%); tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố đạt 99,8% (vượt 4,8%); tỷ lệ xác định án trọng điểm đạt 13% (vượt 8%); phối hợp tổ chức 204 phiên tòa rút kinh nghiệm... Công tác xây dựng Ngành tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, công tác đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cán bộ. Quan tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng như ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn có một số thiếu sót, tồn tại như: Còn có 2 vụ án Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung<sup>15</sup> và 1 vụ bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại<sup>16</sup>.

#### V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Năm 2022 ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các kết luận, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Tăng cường các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.

<sup>15</sup> Vụ Phạm Tuấn phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ - Hương Khê; vụ Lê Từ Bông cùng đồng phạm, phạm tội Đánh bạc - Lộc Hà (tuy nhiên, việc Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ Lê Từ Bông không có trách nhiệm của VKS do trong giai đoạn xét xử, phát sinh tình tiết mới, bị cáo xuất trình hồ sơ điều trị tâm thần)

<sup>16</sup> Vụ Nguyễn Thị Kim Anh phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, thiếu sót trong hoạt động của Ngành. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

## VI. KIẾN NGHỊ

Thông qua công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, VKSND tỉnh thấy rằng: Năm 2021, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng so với những năm trước đây (trong năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, xử lý 16 vụ 16 bị can về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi - tăng 7 vụ 7 bị can so với năm 2020 và 13 vụ 13 bị can so với năm 2019). Các tội phạm này đã gây bức xúc trong dư luận và để lại những hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Vì vậy, tại kỳ họp này, VKSND tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính tại các địa phương, trường học, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tội phạm này.

Trên đây là kết quả công tác kiểm sát năm 2021, VKSND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh./. *T.M*

### Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ;
- Lưu: VT, VP. *LB*



**Lê Thị Quỳnh Hoa**